

หุ้นที่วัดจิตลขยับปรับค่าตง 'แกรมมี่'คาดไตรมาส4โต

หุ้นโยงที่วัดจิตลขยับขึ้นรับกสทช.ลดค่าธรรมเนียมนโยบายด้านแกรมมี่เชื่อว่าไม่เห็นผลในระยะสั้น พร้อมเร่งเดินหน้าทำการประเมินเรตติ้งใหม่ ซึ่งไม่สะท้อนอัตราค่าโฆษณาที่แท้จริงมองไตรมาส 4 ปีนี้แนวโน้ม ยังเติบโต ด้านเอเชียพลัสประเมินกสทช.หวังดึงช่อง 3 ออกอากาศคู่ขนานเชื่อไร้ปัญหาจอต่า

จากการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เสนอวาระพิจารณาแนวทางสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล โดยมีแนวทาง เห็นชอบลดหย่อน การเก็บค่าธรรมเนียม 4% ของรายได้ สำหรับช่องที่โอนสิทธิ์เดิม ที่ออกอากาศคู่ขนานทุกรายการในระบบดิจิทัล พร้อมลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีเข้ากองทุน 2% ให้กับผู้ประกอบการ ที่วัดจิตล เป็นเวลา 5 ปี การลดหย่อนค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับผู้ประกอบการที่โอนสิทธิ์ที่ออกอากาศคู่ขนาน ก่อนวันที่ 10 ต.ค.2557 จะได้รับลดหย่อนเต็ม 4% แต่หากออกอากาศคู่ขนาน ก่อนวันที่ 10 ต.ค.2557 จะได้รับพิจารณาให้ลดหย่อนตามสัดส่วนในอัตราที่ต่ำกว่า 4%

อ่านต่อหน้า > 21

ต่อจากหน้า > 17

หุ้นที่วัดจิตล

สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทีวีดิจิทัล ซึ่งได้รับผลดีจากนโยบาย กสทช.นั้น ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) BEC ปิดตลาดที่ 48.75 บาทต่อหุ้นหรือเพิ่มขึ้น 2.63% บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) MCOT ปิดที่ 23.00 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้น 0.88% บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) RS ปิดการซื้อขายที่ 8 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้น 0.63% บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) GRAMMY ปิดการซื้อขายที่ 13.90 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้น 0.72% บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) WORK ปิดที่ 38.00 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้น 3.40%

หุ้นที่รับอานิสงส์จากการปรับลดค่าธรรมเนียมทีวีดิจิทัล

บริษัทที่ได้รับผลดี	มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากราคาหุ้นที่เหมา:ลบ(%)
บีอีซี เวิลด์	+3.4
อสมท	+5.0
อาร์เอส	+4.5
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	+1.7
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	+2.2

นางสาวอัญชลี เจียรธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสในกลุ่มทุนสัมพันธ์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY เปิดเผยว่า สำหรับการปรับลดค่าธรรมเนียมทีวีดิจิทัล นั้น บริษัทยังไม่ได้ประเมินผลกระทบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เนื่องจากมติของคณะกรรมการ กสทช.ที่จะสนับสนุนธุรกิจทีวีดิจิทัลมีออกมา ยอมรับว่า ต้นทุนในการจ่ายค่าธรรมเนียมนั้นถือว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจระยะแรก

เธอกล่าวว่าในธุรกิจทีวีดิจิทัล สิ่งที่ยากผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็วคือการไลเซนส์การจัดเรตติ้ง ทีวีดิจิทัลใหม่ เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเดิมที่มีกระแสข่าวว่า จะมีการออกไลเซนส์ในช่วงเดือนต.ค.และเรื่องก็เงียบหายไป ซึ่งเรคาดหวังว่าทางการจะผลักดันเรื่องดังกล่าวให้สามารถเกิดขึ้นได้จริงในช่วงไตรมาสที่ 4 เพราะเรายอมรับว่า การประเมินเรตติ้งจากผู้ให้บริการรายเดิมนั้น อาจไม่แม่นยำเพียงพอ และหลายครั้งถูกตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้อง

อย่างไรก็ตามในส่วนผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของบริษัทในส่วนธุรกิจทีวีดิจิทัล เม็ดเงินค่าโฆษณาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งที่น่าพอใจ ซึ่งเรามองว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 จะขยับเพิ่มขึ้นอีกได้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ประเมินว่า หากมีการปรับค่าการจ่ายค่าธรรมเนียมใหม่นั้น จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ผู้ให้บริการทีวีดิจิทัลในเชิงบวก

โดยมาตรการที่กสท.จะสนับสนุนธุรกิจทีวี ครอบคลุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอนุมัติ คือ เสนอลดค่าธรรมเนียม 2% และเก็บภาษี 2% ให้ผู้ประกอบการทีวีที่มีทั้งช่องอนาล็อก และ ดิจิทัล เพื่อจูงใจให้ออกอากาศแบบคู่ขนานเสนอลดภาษีการบริหารจัดการโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย

ทั่วถึง และเพื่อสังคม 2% ให้ผู้ประกอบการใหม่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK และ เสนอ

ยืดเวลาในการจ่ายค่าประมูลออกไปอีก 1 ปี ส่งผลให้ราคาหุ้นที่เหมาะสมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC เพิ่มขึ้นเป็น 39.3 บาท หรือ 3.4% บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT เพิ่มขึ้นเป็น 19.9 บาท หรือ 5% RS เพิ่มขึ้นเป็น 9.2 บาท หรือเพิ่มขึ้น 4.5% GRAMMY เพิ่มขึ้นเป็น 17.5 บาท หรือเพิ่มขึ้น 1.7% WORK เพิ่มขึ้นเป็น 35 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.2%

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัสเปิดเผยว่า การปรับลดหย่อนค่าธรรมเนียม จูงใจช่อง 3 ออนแอร์คู่ขนาน หลังจากที่ช่อง 3 อนาล็อกถูกกดดันโดยกสท. มีมติห้ามโครงข่ายเคเบิลและดาวเทียมออกอากาศช่อง 3 อนาล็อกมีผลตั้งแต่ 28 ก.ย. นี้ ทำให้ช่อง 3 อนาล็อกเสนอเงื่อนไขหลายข้อ ต่อกสท. ในการนำช่องดิจิทัล 3 เอชดี มาออกอากาศรายการช่อง 3 อนาล็อกคู่ขนานกับช่อง 3 อนาล็อก เพื่อให้ประชาชนสามารถดูช่อง 3 อนาล็อกเดิมได้ทุกแพลตฟอร์มคือผู้รับชมจากสัญญาณดาวเทียม เคเบิล และผ่านกล่องทีวีดิจิทัล สามารถรับชมจากช่อง 3 เอชดี